

Ang Kamahalan ng ang Panginoon

*Susing Talata: "Ang Panginoon ay naghahari, Siya ay nararamtan ng kamahalan; Ang Panginoon ay nararamtan, Siya ay binigkisan ng lakas. Tunay na ang sanglibutan ay natatag, na anopa't hindi makilos."
—Awit 93 talata 1, New King James Version*

*Napiling Kasulatan:
Awit 93 talata 1 hanggang 5*

ANG AMING ARALIN AY NAGBIBIGAY ng setting para sa isang mahusay na pagmumuni-muni. Ano ang ilan sa mga katangian ng ating Diyos? Sa pagsisikap na suriing mabuti ang iba't ibang ideya tungkol sa kanyang kalikasan, ang ilang mga pananaw ay matayog, ngunit ang iba ay hindi. Ang ilan ay nag-iiwan sa atin ng impresyon na ang kanilang pang-unawa sa Diyos ay na siya ay katulad ng tao, maliban na siya ay naglalaman ng isang mas malaking pisikal na presensya. Ang ating Maylalang ay maling inakusahan ng pagkakaroon ng mga katangiang nakikita sa ating makasalanang lahi. Vanity, arbitrariness, cruelty, insensitivity, at iba pang maling katangian ay ipinatong sa kanya. Ang ganitong mga akusasyon ay mali.

Ang Susing Talata ngayon ay unang nagpapahiwatig na ang isang katibayan tungkol sa kalikasan ng Diyos ay na siya ay "naghahari."

Ang kanyang kapangyarihan ay higit sa lahat, kahit na sa ilang mga lugar ay pinipigilan niya ang paggamit ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan, tulad ng sa kasalukuyan, bagaman pansamantala, pahintulot ng kasalanan at kamatayan. Siya ang naghahari sa mga batas ng pisika. Mula sa wala, inilabas niya ang kalawakan ng sansinukob. Kahit na ang pinakamaliit na bahagi ng uniberso na alam natin ay kinokontrol ng mga kumplikadong batas ng puwersa at pakikipag-ugnayan.

Isinulat ng Salmistang si David, “Ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang kalawakan ay nagpapakita ng Kanyang mga gawa. Araw-araw ay nagsasalita ng salita, At gabi-gabi ay naghahayag ng kaalaman. Walang pananalita o wika na kung saan ang kanilang tinig ay hindi naririnig.” (Mga Awit 19 bersikulo 1 hanggang 3, New King James Version). Mula sa ating kinatatayuan, tumitingin sa gabi hanggang sa Milky Way, sino ang hindi nabighani sa kagandahan ng ating kalawakan? Ang langit ay nabighani at nagbibigay-inspirasyon sa atin. Ang marilag na kabundukan, malalawak na dagat, mabungang kapatagan at maluwalhating kakahuyan ay umaalingawngaw sa ating paligid, na nagbibigay inspirasyon sa pagpapahalaga sa gawa ng Diyos. Araw-araw, gabi-gabi, ang mga kagandahan ng langit at lupa ay nagsasalita sa sangkatauhan sa isang wika na mauunawaan ng lahat. Ang kanilang mensahe—ang Diyos ay totoo!

"Siya ay nakadamit ng kamahalan." Ito ay isa pang katibayan tungkol sa kalikasan ng Diyos. Kapag nakakita tayo ng isang bagay na napakaganda ay tinatawag natin itong "majestic." Gayundin, ang isang mahusay na moral na tagumpay laban sa kasamaan ay maaaring wastong ipakahulugan bilang marilag. Ang kamahalan ay nagbibigay inspirasyon sa ating mga puso at isipan sa matayog na kaisipan at damdamin. Ang Diyos ay binihisan ng kamahalan. Ang pagmumuni-muni doon ay humahantong sa isang mas malalim na pagpapahalaga sa kanyang pagkatao. “Ang Diyos ay pag-ibig.” (1 Juan 4 bersikulo

8). Ang kanyang pag-ibig ay nagbubunga ng pagpapahalaga sa kanyang kamahalan. Ang Diyos ay mas dakila sa lahat ng larangan kaysa sa pinakamahusay na mga tao na nakilala natin. Ang ulat ni Lucas sa mga salita ni Jesus ay nagbibigay ng matinding kaunawaan sa maringal na kalikasan ng Diyos. "Ngayon ay tinanong siya ng isang pinuno, na nagsasabi, Mabuting Guro, ano ang aking gagawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Kaya't sinabi sa kaniya ni Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang sinumang mabuti kundi Isa, sa makatuwid baga'y ang Diyos." (Lucas 18 bersikulo 18 at 19, New King James Version). Si Jesus, ang huwaran ng lahat ng nakikita nating mabuti, ay kinilala na iisa lamang ang tunay na mabuti—ang Diyos, ang Lumikha—dahil siya ang may-akda ng kabutihan.

Ang ikatlong katibayan tungkol sa kalikasan ng Diyos ay na siya ay walang hanggan. Ang paglipas ng bilyun-bilyong taon ay hindi nakakatakot sa kanya. Hindi siya hinahamon ng lumilipas na panahon dahil siya ang Lumikha ng oras. Nawa'y higit nating maunawaan ang kadakilaan ni Jehova sa bawat araw na lumilipas.